

Học ở đây tức là học Phật Pháp do nhiều vị giáo thọ Tăng, Ni uyên thâm Phật Pháp đảm trách. Được biết năm nay có nhiều chư tôn đức Tăng, Ni về giúp giảng dạy, như Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Nguyên An, HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Thái Siêu, HT Thích Nguyên Hạnh, HT Thích Nguyên Siêu, HT Thích Bồn Đạt, HT Thích Thông Hải, HT Thích Ân Giao, HT Thích Thiện Long, HT Thích Minh Dung, TT Thích Tâm Hòa, TT Thích Hải Chánh, TT Thích Minh Quang, TT Thích Nhật Châu, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Đạt Tín, SC Thích Nữ Thiện Ngọc, SC Thích Nữ Thanh Trang, v.v...

Chương trình giảng dạy Phật Pháp bao gồm từ giáo lý cơ bản đến chuyên môn. Nếu có thể tham dự đều đặn tất cả các Khóa Tu từ trước đến nay và chịu khó lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, thì người tham dự đã có được vốn liếng Phật Pháp căn bản làm tư lương tri kiến cho con đường tu tập lâu dài. Chương trình học Phật còn có những thời khóa thảo luận Phật Pháp dành cho chư Tăng, Ni và thời khóa vấn đáp Phật Pháp dành cho tất cả học viên Phật Tử tham dự.

Chương trình Tu trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ bao hàm Thiền, Tịnh và Mật, là ba pháp môn tu tập theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Trong Khóa Tu có thời khóa giảng dạy, hướng dẫn và thực hành Thiền Định, Tịnh Độ và trì chú. Ngoài ra còn có thời khóa hành thiền trong chánh niệm bằng cách đi một vòng lớn khắp khách sạn trong im lặng để cho thân tâm được buông xả nhẹ nhàng.

Năm ngoái, lần đầu tiên nghe Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Thành Phố Chicago thì chúng tôi rất thích. Quả thật đây là Thành Phố rất thích hợp để tổ chức những khóa tu học như thế này.

Thành Phố Chicago thật là đẹp. Nơi đây có thời tiết rất ôn hòa, mùa đông thì không lạnh lắm và mùa hè thì không nóng lắm do nằm cạnh Ngũ Đại Hồ. Với dân số khoảng gần 3 triệu người, Chicago là Thành Phố lớn hàng thứ 3 tại Hoa Kỳ và là một trong những thành phố có nền kinh tế phồn thịnh nhất thế giới. Phi Trường O'Hare International Airport là phi trường lớn và bận rộn hàng thứ 2 tại Hoa Kỳ, trong năm 2016, phi trường này đã đón 54 triệu khách nội địa và quốc tế đi lại.

Bản thân chúng tôi đã có duyên đến Chicago vài ba lần lúc Cổ Hòa Thượng Thích Hạnh Tuân, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, còn sinh tiền. Lần đầu tiên đến Chicago, chúng tôi đã được Cổ Hòa Thượng Thích Hạnh Tuân đưa đi tham quan nhiều nơi trong Thành Phố, như đến bờ Hồ Lake Michigan rộng lớn bao la nhìn không thấy bến bờ. Đi du thuyền trên Sông Chicago River là một thích thú khó quên. Khi ngồi trên thuyền để tham quan thành phố nằm dọc theo hai bên bờ sông, du khách sẽ có cảm nhận hoàn toàn mới lạ so với lúc đi trên đất liền.

Trong thế giới đầy bất an và khủng hoảng hiện nay, có thể dành được năm ba ngày trong năm để tham dự những khóa tu học như Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ là điều cần thiết. Đây là cơ hội quý giá để trang bị cho mình những kiến thức Phật Pháp cơ bản làm ngọn đuốc soi đường trong cuộc sống và trau dồi nội lực tu tập để có thể tìm được sự an lạc ngay trong đời sống thường ngày.

Mọi chi tiết về Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7, xin liên lạc về các số điện thoại dưới đây:

- Chùa An Lạc: 317-545-1234- Ni Sư Nguyên Thiện: 408-329-3199
- Hoặc vào link dưới đây: <https://hoavouu.com/p108a42591/khoa-tu-hoc-phat-phap-bac-my-lan-thu-7>

Hình: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 6 tại Costa Mesa, Nam California, năm 2016. (Nguồn: www.hoavouu.com)